

ผลปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการกระทำคามผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์		
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงในโคขุนเพื่อการส่งออก		
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเก็บรักษาเนื้อสัตว์และซากสัตว์ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มา และไม่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558		
วัตถุประสงค์ : 2) เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของเนื้อสัตว์และซากสัตว์อย่างถูกต้อง เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันลักลอบการนำเข้าสินค้า/ส่งออกปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558		
วัตถุประสงค์ 3) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายขับเคลื่อนยุทธการ การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ชี้แนะนำแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้า ปศุสัตว์ (ห้องเย็น) และสร้างความเข้าใจการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์และซากสัตว์		
ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
1	ตรวจติดตาม ห้องเย็น/ ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ในจังหวัดอุบลราชธานี	เข้าตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <b>สรุปผลการตรวจห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ )</b> - ไม่พบการเก็บรักษาในปริมาณที่มากผิดปกติที่จะส่งถึงลักษณะการกักตุนในลักษณะของการเก็งกำไร ๕๖ แห่ง ไม่พบการกระทำคามผิดตามกฎหมาย ๕๕ แห่ง - พบการกระทำคามผิด ๑ แห่ง ที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ คือ " ห้องเย็นบุญชัยฟู้ดส์ " ซึ่งได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและฝังทำลายของกลาง คือ ซากไก่ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๐ กิโลกรัม เนื่องจาก- เจ้าของไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของซากสัตว์ได้ - เจ้าของไม่มีใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ - เจ้าของไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ยื่นชั้นศาล
2	สุ่มตรวจสอบห้องเย็น / ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค / สถานที่เก็บรักษาเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่/มีการเก็บรักษาซากสัตว์ เช่น ซากสุกร ซากโค ซากไก่ เป็นจำนวนมาก/มีข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้า เคลื่อนย้ายออกปริมาณมาก โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า	สุ่มตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี ๑ แห่ง และอำเภอวารินชำราบ ๓ แห่ง <b>รวมสุ่มตรวจ ๔ แห่ง</b> ดังนี้ บจก.ห้องเย็นมหาชัยวาริน ๑ ,บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด , บริษัท บุญศิริไพโรจน์โปรดักส์ จำกัด , บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา สาขาอุบลราชธานีสรุปผลการตรวจห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่ ( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ) <b>-ไม่พบการกระทำคามผิดตามกฎหมาย ทั้ง ๔ แห่ง</b>
3	สุ่มตรวจสอบห้องเย็น / ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค / สถานที่เก็บรักษาเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ที่ปรากฏข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้า เคลื่อนย้ายออกปริมาณมาก/เคยพบการกระทำคามผิดตามกฎหมาย/เคยรับสินค้าที่เป็นซากสัตว์เพื่อการบริโภคจากห้องเย็นที่กระทำผิดตามกฎหมาย/มีความเสี่ยงที่จะกระทำคามผิดตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า	สุ่มตรวจสอบห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/ สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีความเสี่ยงสูงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ๒ แห่ง และอำเภอวารินชำราบ ๓ แห่ง <b>รวมเป็น ๕ แห่ง</b> ดังนี้ หจก.ห้องเย็น เคออสอินเตอร์ฟู้ด , บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา สาขาอุบลราชธานี ,ห้องเย็นโคลเวอร์ชีพพลาย, บริษัท บุญศิริไพโรจน์โปรดักส์ จำกัด , บจก.ห้องเย็นมหาชัยวาริน ๑ สรุปผลการตรวจห้องเย็น/ที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค/สถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ ที่มีความเสี่ยงสูง ( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ) <b>-ไม่พบการกระทำคามผิดตามกฎหมาย ทั้ง ๕ แห่ง</b>
4	จัดการประชุมอบรมผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น)	จัดประชุมอบรมวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมการประชุมอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการห้องเย็น เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีการตั้งของห้องเย็นในพื้นที่รับผิดชอบ และปศุสัตว์อำเภอที่มีการตั้งของห้องเย็นในพื้นที่รับผิดชอบโดยนายสุพจน์ รสจันทร์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมและวิทยากร พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด เป็นวิทยากรร่วมด้วย โดยมีผู้ประกอบการร่วมประชุมอบรมจากห้องเย็นทั้งสิ้น ๒๔ แห่ง <b>คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</b>
5	ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น)	ดำเนินการขึ้นทะเบียนสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ แห่ง <b>คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</b>
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :		
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :		